

ค้าข้าวเวียดนามคึกคัก รัฐเลิกควบคุมราคาส่งออกขั้นต่ำ

รัฐบาลเวียดนามกำลังพิจารณาว่าจะยกเลิกมาตรการกำหนดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำที่กำหนดโดยสมาคมอาหารของเวียดนาม (Vietnam Food Association: VFA) หรือไม่ โดยอยู่ระหว่างมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท เร่งพิจารณาผลกระทบจากการยกเลิกมาตรการดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกข้าวทั้งภาครัฐและเอกชนของเวียดนามสามารถกำหนดราคาส่งออกข้าวได้เอง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการกำหนดราคาส่งออกข้าวของผู้ส่งออก

บรรดานักวิเคราะห์ทั้งหลายมองว่าหากมีการดำเนินการดังกล่าวจริงจะเท่ากับว่าเป็นการยุติการผูกขาดของ VFA ในบริหารจัดการตลาดส่งออกข้าวของเวียดนามโดยสิ้นเชิง ซึ่ง VFA ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าการยกเลิกมาตรการดังกล่าวจะทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศผู้ส่งออกข้าว เช่น อินเดีย ไทย และปากีสถานรุนแรงขึ้น จะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ราคาส่งออกข้าวลดลง ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามประสบความสำเร็จยากลำบากในการส่งออกข้าวมากขึ้น

ทั้งนี้ เชื่อว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลเวียดนามมีแนวคิดจะยกเลิกมาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ VFA และหน่วยงานผู้ทำหน้าที่ส่งออกข้าวของเวียดนามอีก ๒ แห่ง ได้แก่ VINAFOOD I และ VINAFOOD II กำลังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกรณีเสนอราคาการประมูลข้าวต่อฟิลิปปินส์เมื่อเร็วๆ นี้ จนชนะการประมูลด้วยระดับราคาที่ต่ำมาก และเป็นบรรทัดฐานของผู้นำเข้าข้าวในการเจรจาต่อรองซื้อขายข้าวของเวียดนามในเวลาต่อมา สร้างภาพลักษณ์ให้ข้าวของเวียดนามถูกมองว่าเป็นข้าวราคาถูก ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีของเวียดนามคนก่อน (Mr.Nguyen Cong Tan) ได้ออกมาให้ความเห็นด้วยเช่นกันว่า VFA ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการส่งออกข้าวของเวียดนามไม่เคยที่จะคำนึงถึงผู้ส่งออกภาคเอกชนและเกษตรกร

อนึ่ง ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาจนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวียดนามส่งออกข้าวแล้วประมาณ ๒ ล้านตัน ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี ๒๕๕๖ ที่ส่งออกได้ประมาณ ๒.๘ ล้านตัน ร้อยละ ๒๖ มีราคาส่งออกเฉลี่ย (FOB) ประมาณ ๔๓๖ เหรียญสหรัฐ ต่อตัน ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี ๒๕๕๖ ที่มีราคาส่งออกเฉลี่ย ๔๓๙ เหรียญสหรัฐ ต่อตัน ร้อยละ ๑ และจากสภาพการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากไทยและอินเดีย ทำให้ VFA ปรับลดเป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้เหลือประมาณ ๖.๒ ล้านตัน จากเป้าหมายเดิมประมาณ ๖.๕-๗ ล้านตัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ประมาณการว่าเวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวในปีนี้ได้ประมาณ ๖.๕ ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ส่งออกได้ ๖.๗ ล้านตัน ร้อยละ ๓ แต่จะสามารถเพิ่มการส่งออกเป็น ๖.๗ ล้านตัน ได้อีกครั้ง ในปี ๒๕๕๘

ที่มา: <http://oryza.com/news/rice-news/vietnam-remove-minimum-export-price-rice#sthash.ne0๑๔๐๘u.dpuf>

ส่วนการต่างประเทศ
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ